

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. แล้งนี้สาหัส เงินหายแสนล.-ชาวนาหนีท่วม
๒. สศก.คาดภัยแล้งกระทบยาว เล็งปลูกรักษาปรั้งฤดูกาลหน้า
๓. รมว.เกษตรฯเร่งแก้ปัญหาวิกฤติน้ำ
๔. เกาะข้าวเกษตร
๕. รัฐพลิกวิกฤต ลุ่มเจ้าพระยา ทุ่ม๑,๓๐๐ล้านปรับโครงสร้างการผลิต
๖. กสส.เล็งขยายเวลาชำระหนี้สมาชิก/ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้
บูรณาการบรรเทาทุกข์ภัยแล้ง
๗. ลุยเชื่อมศักยภาพการผลิต-ตลาด พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ.
๘. เมืองเจดีย์ใหญ่หรือฝ้าย ระดมกำลังพัฒนาสหกรณ์
๙. รมว.คลังจ่อไม่แจกเงินให้ชาวนาไร้ละพัน
๑๐. ปักฉัตรสั่งทุกจว.ทำแผนเกษตรอินทรีย์
๑๑. กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เตรียมพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอ้อย๕๗/๕๘

หนังสือพิมพ์

- โพสต์ทูเดย์
แนวหน้า
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ประชาชาติธุรกิจ
สยามรัฐ

แนวหน้า
สยามรัฐ
โพสต์ทูเดย์
มติชน
มติชน

แก๊งนี้ 'ลาหัล'

B12

เงินหายแฉนล.-ชวนาหนีท่อม



|||ว่าขณะนี้จะมีปริมาณฝนและน้ำไหลเข้าเขื่อนหลักๆ เพิ่มขึ้น จนทำให้วิกฤตภัยแล้งครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี ผ่อนคลายลงบ้าง แต่ก็ยังไม่อาจวางใจได้ เพราะผลกระทบภัยแล้งรอบนี้จะทำให้กำลังซื้อภาคเกษตรหายไปประมาณ 1 แสนล้านบาท

“ภัยแล้งรอบนี้ ทุงเจ้าพระยาที่เป็นอยู่ช้ำช้ำน้ำ 50% ของประเทศ เรียกว่าสาหัส โดยผลผลิตข้าวทั้งนาปรังและนาปีจะลดลง 8 ล้านตันหรือลดจาก 36 ล้านตันในปีที่แล้วเหลือ 28 ล้านตันในปีนี้ คิดเป็นเงินที่หายไปจากระบบ 6.43 หมื่นล้านบาท หากรวมกับภาคอื่นๆ ที่ฝนตกเฉลี่ยลดลงเช่นกัน คาดว่าเมื่อเอลนีโญรอบนี้สิ้นสุดจะทำให้รายได้เกษตรกรหายไป 1 แสนล้านบาท” เลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ให้สัมภาษณ์ “โพสต์ทูเดย์”

เลอศักดิ์ ระบุว่า ภัยแล้งครั้งนี้รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เขารับราชการมา เห็นได้จากปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 30% โดยภาคเหนือฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 28% ภาคอีสานต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 44% ภาคตะวันออกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 28% ภาคใต้ฝั่งตะวันออกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 29% ภาคใต้ฝั่งตะวันตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 22% ส่วนภาคกลางแม้ว่าฝนจะตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 17% แต่ภาคกลางไม่มีน้ำต้นทุนของตัวเอง ต้องพึ่งพาน้ำจากภาคเหนือ คือ เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

“หากจะนำตัวเลขปริมาณน้ำ

ในอ่างหลักๆ มาวัดแล้วบอกว่าปีนี้แล้งที่สุดในรอบ 50 ปี อาจไม่ตรงนัก เพราะปัจจุบันกิจกรรมการใช้น้ำต่างจากอดีต เช่น เมื่อก่อนทุงเจ้าพระยาทำนารอบเดียว แต่เดี๋ยวนี้ทำนา 2 ปี 5 รอบ หรือเมื่อก่อนยังไม่มีการเลี้ยงปลาในกระชัง แต่วันนี้เราปล่อยน้ำไปเลี้ยงปลาในกระชังปีละ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งเท่ากับน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 1 เขื่อน เอาเป็นว่าตั้งแต่มีการตั้ง สศก.มา และมีการจัดทำจีดีพีภาคเกษตรเมื่อ 30 ปีก่อน ปีนี้เป็นปีที่จีดีพีภาคเกษตรติดลบมากที่สุด โดยครึ่งปีแรกจีดีพีภาคเกษตรหดตัวแล้ว 4.2% และทั้งปีจะหดตัว 3.3-4.3%”

เลอศักดิ์ ยืนยันว่า วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ยังไม่ใช้วิกฤตแล้งทั่วประเทศ เพราะริมขอบแม่น้ำโขงยังมีฝนตกอยู่ โดยวิกฤตภัยแล้งยังจำกัดอยู่ในลุ่มเจ้าพระยา ซึ่งพื้นที่เกษตรส่วนใหญ่ทำนาและใช้น้ำมาก ส่วนภาคอีสานที่แม้ฝนจะตกลดลง 44% แต่การทำนาในอีสานเป็นน่าน้ำฝนกว่า 30 ล้านไร่ เมื่อยังไม่ถึงช่วงปลูกข้าวในเดือน ส.ค. จึงยังประเมินความเสียหายไม่ได้

“ภาคอื่นเขาไม่ร้องมากนัก

เพราะเขาไม่ได้ทำนา เขาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ผนแล้งรอบนี้จึงกระทบลุ่มเจ้าพระยาเป็นหลัก เพราะไม่มีน้ำต้นทุนของตัวเอง ภาคอีสานเขาทำนาที่หลัง ซึ่งก็ต้องลุ้นว่ามีผนหรือไม่ ถ้าไม่มีผนก็กระทบแรงเพราะพื้นที่ 30 ล้านไร่อยู่นอกเขตชลประทานและอาศัยน้ำฝนทำนาหากฝนไม่มา

รัฐบาลก็ต้องสร้างงานให้เขา

แต่ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอ เลอศักดิ์ บอกว่า แม้ว่าเอลนินโญจะทำให้ฝนตกน้อยทั่วประเทศ แต่เกษตรกรที่ปลูกพืชอื่น ๆ ที่ใช้น้ำน้อยยังพออยู่ได้ เช่น กลุ่มที่ปลูกพืชแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ อาทิ มันสำปะหลังและข้าวโพด มีโอกาสอีกมาก เพราะจีนและสหภาพยุโรป (อี ยู) มีคำสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ขณะที่กลุ่มผลไม้ เช่น มังคุด ลำไย ทุเรียนที่ผลผลิตลดลง 10-22% ได้ทำให้ทิศทางราคาดีขึ้น มีคนแย่งกันซื้อ ส่วนสินค้ากลุ่มปศุสัตว์ปีนี้เติบโตได้ 2% โดยเฉพาะเนื้อไก่ เนื่องจากญี่ปุ่นและเกาหลีได้สั่งซื้อไก่เพิ่ม

“ถ้าประเมินกลุ่มสินค้าเกษตรการเมือง 5 ชนิด คือ ข้าว ยาง มันสำปะหลัง ปาล์ม และอ้อย จะพบว่าอ้อย ปาล์ม มัน มีทางเลือกในการนำไปทำเป็นพลังงานทดแทนได้ ด้วยบริหารให้ดีกว่าไม่มีปัญหา อย่างปาล์มก็ต้องป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้า ส่วนข้าว ถ้าสต็อกที่รัฐถืออยู่ 15 ล้านตันหมดเมื่อไหร่ ราคาจะไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท/ตัน มีที่นาห้วงคือยาง ซึ่งคาดว่าราคาจะตกต่ำต่อเนื่อง เพราะมียางสังเคราะห์ที่มีราคาถูกจากราคา

น้ำมันที่ลดลงมาทดแทนได้ ในขณะที่ความต้องการใช้ยางลดลงจากเศรษฐกิจโลกตกถอย อีกทั้งสต็อกของเรามีกว่า 2 แสนตัน แต่ก็ทราบว่ามีการเล่นกำลังภายในที่จะทำสัญญาขายยางให้จีน”

ทว่า เมื่อพิจารณาโครงสร้างภาคเกษตร ทั้งด้านรายได้และหนี้สินครัวเรือนเกษตรกร เลอศักดิ์ระบุว่า สถานการณ์น่าเป็นห่วงอย่างมาก เพราะตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา จีดีพีภาคเกษตรหรือรายได้รวมของภาคเกษตรมีสัญญาณหดตัวต่อเนื่อง แต่สาเหตุที่จีดีพีภาคเกษตรในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา ยังเติบโตได้ ยกเว้นปี 2555 ที่จีดีพีเกษตรหดตัวจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปลายปี 2554 เป็นเพราะรัฐบาลที่ผ่านมามีมาตรการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร

“จีดีพีภาคเกษตรปี 2557 มีมูลค่า 1.412 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มีมูลค่า 1.2 ล้าน

ล้านบาท ที่ยังยืนยันไว้ได้ เพราะมีทั้งโครงการประกันรายได้ โครงการรับจำนำข้าวเปลือก 1.5 หมื่นบาท/ตัน จึงมีแรงกระตุ้นให้เติบโตต่อเนื่อง ไม่ต่างจากที่สหรัฐและอียูมีมาตรการคิวอี แต่เป็นคิมานด์เทียมเป็นผลจากประชานิยมเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อไม่มีมาตรการต่อยอดกับภัยแล้ง จีดีพีเกษตรก็ลดลงทันที คาดว่าจีดีพีภาคเกษตรปีนี้จะอยู่ที่ 1.38 ล้านล้านบาท”

ในขณะที่ในฝั่งหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรเทียบกับรายได้จะพบว่า สัดส่วนหนี้สินของเกษตรกรต่อจีดีพีภาคเกษตรสูงเกิน 80% ไปแล้ว โดยเกษตรกรเป็นหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวม 1 ล้านล้านบาท เป็นหนี้สถาบันการเกษตร 1.18 แสนล้านบาท หนี้สินธนาคารพาณิชย์ 1.02 แสนล้านบาท เป็นต้น และหนี้เหล่านี้ยังไม่ได้รวมหนี้อกปรก

“วันนี้เรามีครัวเรือนเกษตรกร 7 ล้านครัวเรือน มีประชากร 30 ล้านคน หรือครึ่งหนึ่งของประเทศ เมื่อภัยแล้งได้ทำให้รายได้ชาวนาที่เป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่หายไป 1 แสนล้านบาท ในขณะที่เศรษฐกิจมันผิด แดมมีหนี้ที่ต้องจ่าย ถ้าทุก

คนบนเสี่ยงมันก็ตั้ง เพราะคนมีส่วนได้ส่วนเสียมันเยอะ”

เลอศักดิ์ เสนอว่า มีปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องแก้ไขให้สำเร็จ ไมเช่นนั้นการลูกซื้อประท้วงของชาวนาจะต้องเกิดขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่ง คือวันนี้ชาวนาในพื้นที่ภาคกลาง 80% เขาที่ทำนาจากนายทุนหรือ “แลนด์ลอร์ด” โดยที่นา 9 ล้านไร่ในภาคกลาง จะเป็นพื้นที่เช่า 7 ล้านไร่ ในขณะที่ชาวนาที่เช่าที่นามีสถานะแค่ “คนงาน” เท่านั้น เพราะนายทุนเป็นผู้จัดหาปัจจัยการผลิต ไม่เว้นแม้แต่ เครื่องจักรไปจนถึงโรงสี ชาวนาจึงไม่พ้นกับดักความยากจน

“สิ่งที่เราต้องเร่งทำ คือ การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมีตลาดรองรับ ไม่ใช่อย่างทุกวันนี้ที่เราผลิตสินค้าเกษตรมา แต่ยังไม่รู้จะเอาไปขายให้ใคร ประเทศอื่นๆ เขารู้หมดว่าดีมาแต่ดีซัพพลายเป็นอย่างไร จะผลิตอะไร ขายให้ใคร

รัฐบาลต้องกล้าใช้อำนาจพิเศษที่มีอยู่ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรใหม่ โดยเฉพาะข้าว ที่ต้องมุ่งผลิตเป็นแปลงใหญ่ ถ้าไม่มีเงินซื้อที่ดินจากนายทุนก็ใช้วิธีเช่าที่ดินจากนายทุนมาให้เกษตรกรทำแบบนาผืนใหญ่ ถ้าไม่ทำอย่างนี้ต้นทุนจะสูงเพื่อนบ้านไม่ได้ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องใส่เงินลงไปเพื่อให้เกิดการจ้างงาน ตอนนี่วิกฤตแล้ว”

เลอศักดิ์ ทั้งทำยาว่า “เข้าใจว่าที่รัฐบาลไม่ทำอะไร เพราะกลัวคำว่าประชานิยม แต่ตอนนี้มันวิกฤต นำฝนลดไป 30% จึงต้องมีกิจกรรมอื่นๆ เข้ามาทดแทน โดยเฉพาะในลุ่มเจ้าพระยา เช่น ให้เงินกู้และส่งเสริมให้ชาวนาไปปลูกพืชอื่น จ้างงานไปสร้างแหล่งน้ำแก้มลิง หรือถ้าจะมีโครงการใหญ่ก็ทำไปเลย เช่น สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาสักเมือง ก็เกณฑ์คนมาทำ ในระหว่างนี้ก็หยุดหรือชะลอการใช้น้ำในเขื่อนภาคเหนือลง เพราะกว่าจะเติมน้ำในเขื่อนให้อยู่ในภาวะปกติก็ต้องใช้ 2-3 ปี ที่สำคัญรัฐบาลต้องกล้าเข้าไปหานายทุนใหญ่ อย่างตอนนี้ราคาน้ำมันลดลง 50% แต่กลุ่ม 5 เลือคนก็ยังยอมลดราคาเลย”

สศก.คาดภัยแล้งกระทบยาว เล็งปลูก‘นาปรัง’ฤดูกลางหน้า

นายเลอศักดิ์ รัตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้น น่าจะส่งผลกระทบต่อเนื้อไปจนถึงกลางปี 2559 ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการประกาศขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังในฤดูกาลผลิต 2558/59 โดยให้ไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนเพื่อรักษาระดับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักทั้งเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ให้สมดุลหรือเข้าสู่สภาวะการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งในขณะนี้มีการปลูกข้าวแล้วรวม 32.17 ล้านไร่ทั่วประเทศ แบ่งเป็นในเขตพื้นที่ชลประทาน 8.05 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 24.12 ล้านไร่ แต่ถ้าแบ่งเป็นลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 8.84 ล้านไร่ แยกเป็นการปลูกในเขตชลประทาน 4.60 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 2.24 ล้านไร่ ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวนอกลุ่มน้ำ

เจ้าพระยาประมาณ 25.3 ล้านไร่ ซึ่งกระจายอยู่ในเขตชลประทาน 3.45 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 21.88 ล้านไร่ โดยคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวปีนี้ทั้งในส่วนของข้าวนาปีและนาปรัง จะอยู่ที่ประมาณ 23 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็นผลผลิตที่ลดลงประมาณร้อยละ 11 แต่ทั้งนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์ในช่วงครึ่งปีหลังที่ยังมีผลผลิตออกมาอีกด้วย

นายเลอศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนมาตรการแก้ปัญหาหนี้ นายปิณฑุพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งลงพื้นที่เยี่ยมเยียนช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งชี้แจงให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย รวมทั้งมีมาตรการเรื่องการชดเชยรายได้ที่หายไปจากการทำนา เพราะถ้าเกษตรกรไม่มีรายได้พอเลี้ยงชีพ ก็อาจส่งผลกระทบต่อในระยะยาวได้

รมว.เกษตรฯเร่งแก้ปัญหาวิกฤติน้ำ

14 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 ก.ค. นายปิติพงษ์ พิงบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นำคณะผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท พร้อมฟังการบรรยายสรุปมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผวจ.ชัยนาท นายภูรศักดิ์ สมคน ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 12 พล.ต.คำวิทย์ สุขพันธ์ ผบ.ม.ทบ.ที่ 13 และส่วนราชการให้การต้อนรับ จากนั้นได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่ศูนย์เกษตรกร หมู่ 12 บ้านร่องแห้ว ต.คางคอง อ.สรรคบุรี มีนางละมุล จันทวงศ์ เกษตรอำเภอสรรคบุรีและเจ้าหน้าที่ในสังกัดรวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่และจาก จ.สิงห์บุรี รอคอยรับจำนวนมาก ทั้งนี้ระหว่างการลงพื้นที่ใน จ.สิงห์บุรี มีนายโสภณ งามขำ เกษตรกรจาก จ.สิงห์บุรี เข้ายื่นหนังสือขอแจ้งจากระบบชลประทานส่งเขามาเพื่อทำนากับ รมว.ด้วย

นายปิติพงษ์ กล่าวว่า ได้ติดตามเรื่องการปล่อยน้ำให้แก่เกษตรกรของชลประทาน รวมทั้งการจ้างงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาลองให้สะดวกเพราะเป็นปัญหากับระบบชลประทานมากที่กีดขวางทางน้ำไหลรวมทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติเงินจำนวนหนึ่งให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยไม่สูงนัก โดยจะติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว

ทางด้าน นายเลอศักดิ์ วีระระกูลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อเนื้อไปจนถึงกลางปี 2559 คาดการณ์ว่าน่าจะมีการประกาศขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังฤดูกาลผลิต 2558/59 โดยให้ไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนเพื่อรักษาระดับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักทั้งเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งขณะนี้มีการปลูกข้าวแล้วรวม 32.17 ล้านไร่ทั่วประเทศ แบ่งเป็นในเขตพื้นที่ชลประทาน 8.05 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 24.12 ล้านไร่ แต่ถ้าแบ่งเป็นลุ่มน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 8.84 ล้านไร่ แบ่งเป็นการปลูกในเขตชลประทาน 4.60 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 2.24 ล้านไร่ ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวนอกลุ่มน้ำเจ้าพระยาประมาณ 25.3 ล้านไร่ ซึ่งกระจายอยู่ในเขตชลประทาน 3.45 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 21.88 ล้านไร่

นายเลอศักดิ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้รัฐบาลก็ได้สรรหามาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งโดยมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม และนายปิติพงษ์ พิงบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาอย่างใกล้ชิด

รวมทั้งเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจโดยเฉพาะให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีจากปลูกข้าวมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนเพื่อจะได้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรเพื่อให้มีรายได้มาใช้จ่ายและจุนเจือครอบครัว นอกเหนือภาคเกษตรเป็นการชดเชยรายได้ที่หายไปจากการทำนา.

เกาะข่าวเกษตร

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันจันทร์ ศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อสร้างความ
ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558.....○ ดร.จรัส เข้มแข็งของสหกรณ์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการ
ธาดา กรวณสูตร ที่ปรึกษาสำนักพระราชเลขานุการ บริหารจัดการสหกรณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น และ
คุณจันทร์ ธนวิทย์ รองราชเลขานุการ หม่อม ประเทศมาเลเซีย เพื่อนำความรู้ที่ได้มา
หลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขานุการ กปร. และ ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเกษตรกรหรือสถาบัน
คณะกรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลของสำนัก สหกรณ์ของไทย ได้และเผยแพร่ขยายผลสู่
ราชเลขานุการ พร้อมด้วย นายณรงค์ พล ชุมชน โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรจำนวน
ละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นาย 100 คน รวม 4 รุ่น รุ่นละ 25 คน ณ ห้องประชุม
ศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่.....○ นาง
ที่ 5 ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่าง เอิริสา บูรินทร์ พร้อมด้วย นางมะลิ ศรีทธานุ
เก็บน้ำห้วยตาดข่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศาสตร์ และ นายสมศักดิ์ พัฒนาสันต์ จาก
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และ สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ร่วมงานวัน
ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า จังหวัดอุดรธานี ใหม่ ปี 2558 อำเภอวิหารแดง โดยตั้งหน่วย
เมื่อวันที่.....○ นายเสมอ ขูจันทร์ รอง ให้บริการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แรงค์วนด้านการ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน ประมง และแจกเอกสารด้านการประมง ณ
ประชุมคณะทำงานดำเนินการนำเกษตรกรไป ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
ศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2558 ตาม การ เกษตร ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง
นโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จังหวัดสระบุรี.....○
นายกรัฐมนตรี ภายใต้อำนาจ “พัฒนา

“กิด ทางไทย”

รัฐพลิกวิกฤต ‘ลุ่มเจ้าพระยา’ ทุ่ม 1,300 ล้านบาทปรับโครงสร้างการผลิต

ในสัปดาห์นี้ นายปดิพัทธ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัดใหม่ หลังจากภัยแล้งลุกลาม น้ำในเขื่อนใหญ่แห้งขอด ต้องงดปลูกข้าวนาปรังและเลื่อนการปลูกข้าวนาปีจากเดือน พ.ค.ที่ผ่านมาเป็นต้นเดือน ส.ค.นี้แทน และค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า นาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งที่จะถึงคือวันที่ 1 พ.ย. 2558-30 เม.ย. 2559 ต้องงดปลูกอีกเป็นปีที่สอง รวมทั้งจะต้องเลื่อนการปลูกข้าวนาปีปี 2559/2560 จากเดือน พ.ค. 2559 เป็นปลายเดือน ก.ค. 2559 อีกครั้ง

โดยโครงสร้างการผลิตใหม่ที่มุ่งการใช้ให้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าวที่เสนอ ครม. จะตั้งโครงการ 4 ประสาน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน เกษตรกร และธนาคารเข้ามาร่วมกัน ในโครงการปลูกพืชแปลงใหญ่พื้นที่ 6.5 แสนไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมจากพื้นที่ตามเขื่อนนิ่งจำนวน 1.8 ล้านไร่ มาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีบริษัทเอกชนเข้าร่วมหลายราย อาทิ บริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จำกัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) บริษัท แปซิฟิคซีด จำกัด จัดหาเมล็ดพันธุ์ป้อนและรับซื้อผลผลิตคืนในราคา กก.ละ 8-11 บาท นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว

ทั้งนี้ ภาครัฐจะตั้งงบประมาณมาชดเชยดอกเบี้ยค่าให้เหลือ 2% ต่อปีแก่เกษตรกรที่กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประมาณ 400 ล้านบาท ระยะเวลาคืนเงินกู้ 1 ปี และไม่เฉพาะข้าวโพดเท่านั้นที่จะช่วย

ข้อมูลช่วงเวลาการเพาะปลูกและปริมาณน้ำที่ใช้ใน 1 ฤดูปลูก

พืช	ฤดูปลูก	อายุ (วัน)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ต้น, ปลายฤดูฝน	100-110	578
ข้าวโพดฝักสด (ข้าวโพดหวาน, ข้าวโพดข้าวเหนียว)	ต้น, ปลายฤดูฝน	68-85	500-600
ข้าวโพดอ่อน	ต้น, ปลายฤดูฝน	50-55	320
ถั่วเขียว	ปลายฤดูฝน	65-75	252
ถั่วลิสง	ต้น, ปลายฤดูฝน	100-110	611
ถั่วเหลือง	ต้น, ปลายฤดูฝน	95-110	619
ถั่วเหลืองฝักสด	ปลูกได้ตลอดทั้งปี	60-70	350

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

พระราชทานวิทยากรฝึก



เหลือด้านดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ เกษตรกรที่ต้องการปลูกถั่วหรืออื่น ๆ ก็มีสิทธิ์มากู้ได้เช่นกัน เพียงแต่เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ถั่วเหลืองมีปริมาณจำกัดประมาณ 3,000 ตัน เพราะศูนย์ขยายพันธุ์ 20 กว่าศูนย์ถูกยุบไปเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวหมด

โครงการที่สองที่จะเสนอ กรมคือโครงการเกษตรทางเลือก มุ่งให้เกษตรกร 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่จะต้องปลูก

ข้าวนาปรังและมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่เกิน 25 ไร่ ไร่กว่ารายละไม่เกิน 1 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ระยะเวลาโครงการ 5 ปี มาปรับเปลี่ยนที่การผลิตใหม่ เช่น ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงรายได้ช่วงดทำนา

"เท่าที่เซอร์เวย์ตรวจสอบก่อนต้นโครงการนี้ มีเกษตรกรที่ต้องการทำเกษตรทางเลือกประมาณ 6,000 ราย พื้นที่ประมาณ 2 หมื่นไร่ ซึ่งเกษตรกรที่จะทำโครงการนี้

ต้องมีความขยันขันแข็งเป็นพิเศษ เพราะต้องทำงานทุกวันในฟาร์ม"

โครงการที่สาม คือ โครงการฟาร์มชุมชน 887 แห่ง (อำเภอ) อำเภอละ 1 ตำบล ใช้งบประมาณ 887 ล้านบาท เริ่มใช้บกลางปี 2559 วัตถุประสงค์โครงการนี้เมื่อมีภัยแล้งมา ชุมชนต้องอยู่ได้ ต้องการให้อาหารในแต่ละตำบลมีพอกิน ไม่ขาดแคลน มีรายได้ มีองค์ความรู้ มีสระน้ำของชุมชน มีการจัดหาแหล่งน้ำเรื่องนี้จะมีการให้เกษตรกรอำเภอจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจให้แต่ละชุมชนเกษตรกรต่อไป อธิบดี

กรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวในตอนท้าย จะเห็นได้ว่า พืชเกษตรแต่ละชนิด (ตามตาราง) ล้วนแต่ใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าวที่ใช้น้ำสูงถึง 1,500 ลบ.ม./ไร่ ค่อนข้างมาก แม้แต่การเลี้ยงปลาที่ใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าวมาก เท่าที่เห็นมา บางรายปลูกข้าวด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์เลี้ยงโคให้มูลโคมาปลูกข้าว มีต้นทุนการปลูกเพียงไร่ละ 2,000 บาท ทำให้มีกำไรค่อนข้างมาก บางรายใช้พื้นที่ 180 ไร่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปลูกกล้วยหอม มะพร้าว น้ำหอม ใช้ที่ร่องเลี้ยงปลา 5 ชนิด ระยะเวลา 17 ปี ยังมีเงินฝากในธนาคารสูงถึง 700 ล้านบาท จนต้องขยายกิจการ หรือบางรายเลี้ยงสุกรเอาน้ำล้างคอกสุกรไปใส่สวนกล้วยน้ำว้า 200 ไร่ก็ยังมีรายได้ถึงปีละ 9 ล้านบาท ดังนั้น หากเกษตรกรคิดและทำนอกกรอบ ไม่ปลูกข้าวที่ล้มตลาดข้าวหน้าตาปี ย่อส่วนในการดำเนินงานเบื้องต้น ย่อมมีความมั่นคงในชีวิต อีกทั้งเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในการประหยัดการใช้น้ำที่นับวันจะเพิ่มสูงอย่างไม่ยั้งที่สุด



กสส. เล็งขยายเวลาชำระหนี้สมาชิก/ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ 12 บูรณาการบรรเทาทุกข์ภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งการ สหกรณ์จังหวัด 22 จังหวัด ลุ่มน้ำเจ้าพระยา บูรณาการชุดปฏิบัติการตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ เร่งลงพื้นที่รับฟังปัญหาหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยแล้ง พร้อมสำรวจผลกระทบและความเสียหายของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กสส. : นายโอภาส กลั่นบุญชัย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่นายบิตติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีและสหกรณ์ ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง โดยเฉพาะในเขต 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำเป็นต้องดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด โดยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดชุดปฏิบัติงานออกตรวจ

เยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่จริงอย่างทั่วถึง เพื่อที่จะได้ทราบปัญหาและให้การช่วยเหลืออย่างตรงเป้า พร้อมทั้งเตรียมรับสถานการณ์เรื่องน้ำไว้เพื่อบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สั่งการให้สหกรณ์จังหวัด 22 จังหวัดพื้นที่เป้าหมาย จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมปฏิบัติงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตามแนวทางปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ พร้อมรับฟังปัญหาสำรวจผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยให้เชิญคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการสหกรณ์ภาคเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ร่วมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ พร้อมรายงานผลโดยด่วน

นายโอภาส กล่าวว่á เบื้องต้น กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ มีแนวทางในการช่วยเหลือโดยแบ่งออกเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ 1. ให้สหกรณ์ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของเกษตรกรสมาชิก ตามสมควร เช่น 3 เดือน 9 เดือน หรือ 12 เดือน แล้วแต่รอบการผลิตของพืชแต่ละชนิด ทั้งนี้ ให้สหกรณ์พิจารณาผ่อนผันโดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญา และไม่คิดค่าปรับกับสมาชิก 2. การปรับลดดอกเบี้ยให้กับสมาชิก และ 3. การสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเป็นทุนแก่สมาชิกในการทำการเกษตรรอบใหม่

นายโอกาส กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่องการขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินทุนแก่สหกรณ์ที่นำไปให้สมาชิกกู้ต่อ รวมถึงพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน กพส. เพื่อเป็นเงินทุนให้

สหกรณ์ในการจัดหาสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายรวมถึงลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ไปปรับลดดอกเบี้ยต่อให้กับสมาชิกเพื่อเป็นการลดภาระหนี้ ส่วนสหกรณ์ที่ขอกู้เงิน กพส. เพื่อไปจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เช่น ปุ๋ย เมื่อได้รับการลดดอกเบี้ยจาก กพส. แล้ว จะต้องนำไปลดราคาปุ๋ยที่จะจำหน่ายให้สมาชิกด้วย เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร

“กองทุนพัฒนาสหกรณ์ยังได้จัดสรรวงเงินกู้เพิ่มเติม ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับสหกรณ์ที่ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการช่วยเหลือสมาชิก บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้สำหรับการให้ช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับวงเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กรมฯ จะเสนอขอต่อคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อพิจารณาเรื่องขยายระยะเวลาการชำระหนี้ต่อไป”

ลุยเชื่อมศักยภาพผลิต-ตลาด

พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ.

นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสำนักธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญ 5 ด้าน คือ 1.สร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และทักษะสหกรณ์ สุวีถีชีวิตประชาชนในชาติ 2.สนับสนุนและพัฒนาร่วมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ ให้เป็นฐานรากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3.พัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบผลิต การตลาด และการเงินของสหกรณ์ 4.สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ และ 5.ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ และปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้เอื้อต่อการพัฒนา

สำนักพัฒนาสำนักธุรกิจสหกรณ์ ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบผลิต การตลาดและการเงินของสหกรณ์ ได้ดำเนินการจนสามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมระดับหนึ่ง คือ การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อยกระดับสินค้าสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้ง



เชิดชัย พรหมแก้ว

สร้างเครือข่ายตลาดสินค้าสหกรณ์ โดยจัดตั้งศูนย์กระจายค้าสินค้าสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด ซึ่งในขณะนี้มีสหกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 102 แห่ง และกำลังจะพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีศักยภาพ 25 ศูนย์ เพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าระดับภาคและกระจายสินค้าต่อไป

นายเชิดชัยกล่าวต่อว่า การเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ กรมได้ผลักดันให้ดำเนินการ 2 ส่วนคือ 1.จัดระบบการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตสู่เครือข่ายการตลาดในสหกรณ์จังหวัดต่างๆ และ 2.ร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะตลาดโมเดิร์นเทรดในการนำสินค้าสหกรณ์ไปวางขาย ตามห้างร้านต่างๆ ขณะนี้สินค้าของสหกรณ์ที่มีศักยภาพแบ่งออกเป็น 8 หมวดใหญ่ คือ 1.ข้าวสาร 2.น้ำดื่ม 3.นมพร้อมดื่ม 4.สินค้าเกษตรแปรรูป

5.สินค้าประมงแปรรูป 6.กาแฟ 7.ผลไม้ตามฤดูกาล และ 8.สินค้าอุปโภคและบริโภค การดำเนินงานทั้งหมดนี้เพื่อต้องการที่จะกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นการ

สนับสนุนนโยบายที่นายกรัฐมนตรีต้องการให้ ขบวนการสหกรณ์ช่วยในการกระจายสินค้า ดี มีคุณภาพและราคาไม่แพง ให้กับประชาชนทั่วประเทศได้บริโภคอย่างทั่วถึง

เมืองเจดีย์ใหญ่หารือ 3 ฝ่าย ระดมกำลังพัฒนาสหกรณ์

นครปฐม : นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย ข้าราชการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 โดยมีประธานกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการสหกรณ์ และประธานกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุม ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

นายประสาร อันโนนจรรย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อร่วมกำหนดแผนกิจกรรมในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและยุทธศาสตร์

ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาด และการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้ประชาชนในชาติรับรู้และเข้าใจการสหกรณ์พร้อมนำไปใช้ในวิถีชีวิตและการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

นายประสาร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังเป็นการประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด เพื่อระดมสรรพกำลังของสหกรณ์ที่เข้มแข็งไปช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่กำลังพัฒนา ทั้งด้านเงินทุน การดำเนินธุรกิจ และการดำเนินงาน รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และบุคลากรของสหกรณ์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด และการเงินของสหกรณ์อีกด้วย

‘รมว.คลัง’จ่อไม่แจก เงินให้ชาวนาไร่ละพัน^{A2}

เตือนภัย ชาวนาส่อแห้วเงิน
ไร่ละพัน รมว.คลัง ยกบทเรียน
อดีตทำแบ่งกรัฐเสียหาย

นายสุมหมาย ภาณี รมว.คลัง
กล่าวถึงกรณีที่มีข้อเสนอที่จะแจก
เงินชาวนาที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่
เกิน 15 ไร่ หรือคิดเป็นเงิน 1.5
หมื่นบาท ว่า การแจกเงินเกษตรกร
เป็นเรื่องที่ทำไม่ยาก หากสั่งให้
ธนาคารของรัฐทำก็สามารถดำเนินการ
ได้ทันที แต่การแก้ไขเศรษฐกิจ
ด้วยการแจกเงินต้องนึกถึงภาวะ
ความเสียหายที่จะเกิดตามมา ใน
ฐานะที่เป็นข้าราชการกระทรวงการ
คลังมาก่อนหน้านี้ เห็นมาเยอะ

ว่าการสั่งให้แบ่งกรัฐเข้าไปแจกเงิน
หรือปล่อยเงินเชื่อจะเกิดความเสี
หายตามมาเป็นจำนวนมาก กลาย
เป็นปัญหาให้ต้องแก้ถึงปัจจุบัน ทั้ง
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(เอสเอ็มอีแบงก์) และธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)
ที่มีหนี้เสียจากการดำเนินตามนโยบาย
ของรัฐจำนวนมาก

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า
ยังไม่เสนอให้แจกเงินให้เกษตรกร
ไร่ละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 1.5 หมื่น
บาท/ครอบครัว จะดำเนินการหรือไม่
ขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบาย

'บิ๊กฉัตร'สั่งทุกจว.ทำแผนเกษตรอินทรีย์

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ กำลังจัดทำยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติฉบับใหม่ และผลักดันเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ โดยอยู่ในขั้นตอนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อประกาศใช้ นอกจากนี้ กระทรวงได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศ สำรวจพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ว่ามีเกษตรอินทรีย์มากน้อยเพียงใดในแต่ละจังหวัด กำหนดให้นำเสนอภายในเดือนสิงหาคมนี้ และสั่งให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ

ข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน สามารถนำมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการเรื่องเกษตรอินทรีย์ได้ทันต่อแนวโน้มของตลาดโลกที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยโตกว่า 10% ในปี 2558

ทั้งนี้ เกษตรอินทรีย์เป็นภาคผลิตที่เติบโตเร็วที่สุดของโลก มูลค่าทั่วโลกกว่ามูลค่า 7.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2.3 ล้านล้านบาท เติบโต 12.8% ในปี 2556 ภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วน 10% ของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งโลก โดยไทยเป็นอันดับ 8 ในเอเชีย และ

อันดับ 4 ในอาเซียน มีมูลค่าการส่งออก 4 พันล้านบาท

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า เพื่อลดความกังวลการระบายข้าวเสื่อมคุณภาพอาจถูกปะปนในตลาดข้าวรวม จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนนักวิชาการ สมาคมเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าวเซอร์เวเยอร์ เข้าตรวจสอบข้าวตามคลังกลาง และนำข้อสรุปว่าจะระบายวิธีใดกับกลุ่มใดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ดังนั้นจึงต้องเลื่อนการระบายจากเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนสิงหาคมแทน

กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

เตรียมพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลืออ้อย ปี57/58



มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ให้ความเห็นชอบช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในอัตราตันละ 160 บาท ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้ชาวไร่อ้อยได้รับค่าอ้อยในระดับใกล้เคียงต้นทุนการผลิต โดยกู้เงินจากธนาคาร อ.ก.ส. ในข้อเสนออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน การยกเว้นค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์เงินกู้ การยกเว้นค่าบริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายคน เพื่อดำเนินการนำเงินกู้ วงเงิน 16,953 ล้านบาท จ่ายตรงให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย จำนวนประมาณ 150,000 ราย ที่ส่งอ้อยเข้าหีบในโรงงานน้ำตาลในฤดูการผลิตปี 2557/2558 ตามผลผลิตจริง จำนวน 105.95 ล้านตัน

ทั้งนี้ กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆไว้ โดยการประสานงานกับคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานน้ำตาลทุกแห่ง ประกอบไปด้วย ผู้แทนชาวไร่อ้อย ผู้แทน โรงงานน้ำตาล และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย และเปิดให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และจำนวนเงินที่จะได้รับ และลงลายมือชื่อในบันทึกการรับเงินช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในฤดูการผลิตปี 2557/2558 ทางสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อดำเนินการต่อไป เชื่อว่าจะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้อย่างครบถ้วน



www.oscb.go.th